

‘คปภ.’จับมือ‘บขส.’ สร้างความรู้ประกันภัย

คปภ. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านข้อมูล ส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ให้กับ บขส. ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั่วประเทศ ให้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากการประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. มีนโยบายเชิงรุกตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 เพื่อเพิ่มบทบาทให้ระบบประกันภัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางรากฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง ดังนั้น คปภ. จึงได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย กับ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)

สำหรับกรอบความร่วมมือ คปภ.จะให้คำปรึกษาแนะนำด้านข้อมูล ข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และพนักงานของ บขส. รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั่วประเทศ ในส่วนของ บขส. จะร่วมอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั่วประเทศให้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากระบบการ



ประกันภัย

นอกจากนี้ ทั้ง คปภ. และ บขส. จะประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั่วประเทศ เห็นความสำคัญโดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงร่วมกันรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลงนาม MOU ครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบระหว่าง คปภ. กับ บขส. นอกจากนี้ จะช่วยกันรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังสามารถพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่แท้จริงของ บขส. ในอนาคตได้อีกด้วย

ยอดยาน

Yuad Yarn
Circulation: 35,000
Ad Rate: 500

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 10 - อาทิตย์ 16 เมษายน 2560

ปีที่: 18

ฉบับที่: 708

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 44.91

Ad Value: 22,455

PRValue (x3): 67,365

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: "คปภ."จับมือ"บขส."สร้างความรู้ประกันภัย

อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยระบบประกันภัยจะเข้าไปช่วยลดความเสี่ยงภัยให้กับ บขส. ที่ให้บริการขนส่งมวลชนอย่างเป็นระบบและครบวงจร เป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ระบบประกันภัยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาและรองรับความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนได้

ในส่วนของ การเยียวยาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุดใจ พลัส” หรือ “ประกันภัย 222” ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท และผลประโยชน์จากค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาท ต่อปี โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 222 บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยได้อย่างครบถ้วน